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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của cử tri 

Tại kỳ họp thứ 2, HĐND xã Khoá XX 

–––––––––––––––––––––– 

 

Sau kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân xã Khoá XX, Ủy ban nhân dân xã đã phân 

công, chỉ đạo và phân công các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tập trung xử 

lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp,  kết quả giải quyết như sau:  

Câu 1. Theo Nghị quyết HĐND xã năm 2019 hổ trợ cho bốn thôn trong xây dựng 

NTM gồm Lạc Thọ, Phú Đoài, Yên lạc, QT2 mỗi thôn được hổ trợ 30.000.000đ, nhưng 

đến nay mới hổ trợ được mỗi thôn 20.000.000đ, đang còn thiếu mỗi thôn 10.000.000đ.  

Đề nghị UBND xã tiếp tục hỗ trợ số tiền còn lại cho các thôn nói trên. 

Trả lời: Tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 29/12/2018 của HĐND xã 

Khóa XIX, về dự toán phân bổ ngân sách 2019 phân bổ ngân sách hỗ trợ xây dựng 

khu dân cư kiểu mẫu các thôn là 180 triệu đồng gồm các thôn Lạc Thọ, H.Thám, 

Hưng Đạo, Trung Đoài, Yên Lạc, Quang Trung 2 mổi thôn 20 triệu đồng; thôn Trần 

Phú và Quang Trung Trung 1 mổi 30 triệu, UBND xã đã hỗ trợ đủ số tiền hỗ trợ nói 

trên cho các thôn trong  năm 2019 

Câu 2. Về xây dựng Nông thôn mới: Đề nghị UBND xã chỉ đạo, rà soát các tiêu 

chỉ khu dân cư kiểu mẫu đối với thôn Hà Văn nói riêng và các thôn đạt chuẩn từ 2019 

trở về trước để nâng cấp khu dân cư kiểu mẫu vì hiện tại các tiêu chí tụt hậu, xuống 

cấp so với các thôn đạt chuẩn năm 2020 -  2021. 

 Trả lời: Tính đến năm 2022 toàn xã đã có 7/10 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu, 

hiện đang phấn đấu thôn Yên Lạc đạt khu dân cư kiểu mẫu trong năm nay, việc rà 

soát, chỉ đạo các thôn đã được cộng nhận hoàn thành các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu 

được Ban chỉ đạo, Ban quản lý XD Nông thôn mới xã thực hiện thường xuyên theo 

chiến dịch phát động, hàng năm đều giao cho cán bộ xã phụ trách phối hợp với Ban 

phát triển thôn rà soát các nội dung còn tồn đọng để đưa vào nội dung phát động theo 

các đợt chiến dịch của xã.   

Câu 3. Đề nghị hổ trợ kinh phí cho thôn Phú Đoài làm mái che tại hội quán 

thôn, hiện nay sau khi sát nhập trong hội quán không đủ chổ ngồi cho nhân dân khi 

hội họp. Đề nghị UBND xã quy hoạch đất để làm hội quán chổ khác, chổ củ hiện nay 

không đảm bảo theo quy định trong xây dựng NTM. 

Trả lời: Thôn Phú Đoài được sáp nhập năm 2020, theo Đề án sáp nhập thôn, Ủy 

ban nhân dân xã đã quy hoạch vùng đất trước  ngõ Ông Nguyễn Duy Viện để chuyển 

hội quán về đó khi có điều kiện, còn việc hỗ trợ để thôn làm mái che thì năm 2022 

ngan sách xã không có để hỗ trợ cho thôn Phú Đoài và các thôn khác đã về đích khu 

dân cư kiểu mẫu mà chỉ tập trung hỗ trợ một số nội dung như hỗ trợ máy đào, giống 



cây ăn quả, lắp hố xử lý nước thải…. cho 3 thôn chưa về đích, còn thôn Phú Đoài nếu 

muốn làm mái che thì huy động đóng góp theo quy chế dân chủ cơ sở để làm.  

Câu 4. Đề nghị UBND xã trước khi quy hoạch vùng đất dân cư để cho đấu giá 

và cấp đất ở cho các hộ có đủ điều kiện xét cấp đất thì cho máy đào đắp, san mặt 

bằng làm nền đường và mương thoát nước đảm bảo hệ thống giao thông, mương thoát 

nước trước khi cấp đất ở và đấu giá đất. 

Trả lời: Từ năm 2021, trước khi quy hoạch các vùng đất để bán đấu giá hoặc 

cấp đất ở cho nhân dân, ủy ban nhân dân xã đều phải khảo sát, thiêt kế và cho làm hạ 

tầng đầy đủ thì cấp trên mới phê duyệt cho đấu giá hoặc cấp đất ở cho nhân dân.  

Câu 5. Ở thôn Quang Trung 2 có một số hộ đã gữi đơn đề nghị cấp đất ở 

nhưng đơn đã gữi từ lâu nhưng đến nay chưa được xét, đề nghị UBND xã quan tâm để 

xem xét cho các hộ có đủ điều kiện được ấp đất. 

Trả lời: Từ năm 2019 đến nay, toàn xã đã có 33 hộ gửi đơn xét đề nghị cấp đất 

ở và đã được Hội đồng tư vấn đã họp và xét nhất trí cấp đất. Tuy nhiên, hiện nay do 

quỹ đất quy hoạch trước đây đã hết, cho nên UBND xã đã cho giải phóng mặt bằng tại 

vùng động Cát giáp ranh giữa thôn Yên Lạc và Quang Trung 2 để tới đây quy hoạch 

cấp đất cho nhân dân, phấn đấu đến cuối năm 2022 sẽ giao đất cho tất cả các hộ đủ 

điều kiện, kể cả những hộ đã xét cấp đất các năm về trước nhưng chưa giao đất.   

Câu 6. Hiện nay vùng đất trồng màu ở cồn Bùi thôn Quang Trung 1 đã chia đất 

trồng màu cho các hộ, nhưng không sản xuất được. Đề nghị UBND xã lấy đất dự 

phòng đấu thầu để bù cho các hộ có đất chia tại đó và chuyển vùng đất đó quy hoạch 

vùng đất dân cư cho đấu giá hoặc cấp đất ở cho các hộ đủ điều kiện. 

Trả lời: Qua đề xuất của cư tri Quang Trung 1, UBND xã đã giao cho công 

chức chuyên môn kiểm tra và nhận thấy vùng đất Cồn Bùi Quang Trung 1 vẫn đủ điều 

kiện để sản xuất bình thường, còn việc đề xuất đổi đất để quy hoạch đất ở, UBND xã 

sẽ xem xét tùy theo nhu cầu cấp đất ở cho nhân dân trong những năm tiếp theo để có 

giải pháp phù hợp 

Câu 7. Đề nghị UBND xã xem xét cho chuyển đổi mục đích sử dụng sân bóng 

thôn Nam Văn trước đây, hiện tại không sử dụng, đất để trống người dân chăn thả 

trâu bò làm ảnh hưởng mỹ quan thôn xóm.  

Trả lời: Sân bóng Nam Văn trước đây đã qua nhiều năm không sử dụng, tuy 

nhiên hiên nay đã có dự án đường Cao tốc Bắc – Nam đi qua, sẽ ảnh hưởng một số 

diện tích, sau khi đường cao tốc làm xong, UBND xã sẽ căn cứ diện tích còn lại để 

quy hoạch và chuyển mục đích sử dụng đất cho phù hợp.  

Câu 8. Hiện nay việc thu gom chất thải rắn ở các thôn tại các điểm tập kết rác 

trong thời gian qua bộ phận thu gom để nhiều tháng không chở đi, gây ảnh hưởng đến 

công tác vệ sinh môi trường của thôn và các hộ lân cận. Đề nghị UBND xã có giải 

pháp để khắc phục, đồng thời xem xét quy hoạch lại một số điểm tập kết rác phù hợp 

với cảnh quan môi trường. 

Trả lời: Do 2 tháng cuối năm 2021 hết hợp đồng với người thu gom nên chất 

thải rắn có tồn đọng một số điểm theo phản ảnh của cử tri, tuy nhiên từ tháng 01/2022 

UBND xã đã mời các đồng chí trưởng thôn cùng với Ban chỉ đạo của xã tổ chức khảo 

sát, điều chỉnh một số địa điểm tập kết rác tại các thôn cho hợp lý, đồng thời tiếp tục 

ký hợp đồng thu gom rác thải duy trì theo định kỳ mỗi tháng 3 ngày 09,19,29 đối với 



các loại rác thông thường còn chất thải rắn thì hợp đồng thu gom mổi tháng 1 ngày 

(vào ngày 29 hàng tháng như trước đây).  

Câu 9. Đề nghị UBND xã tăng cường hơn nữa công tác quản lý, bảo đảm môi 

trường trong khu chăn nuôi trên các trang trại vì thời gian qua một số trang trại chăn 

nuôi không đảm quy trình, kỹ thuật, gây ảnh hướng đến môi trường sống của nhân 

dân, đặc biệt là thôn Hà Văn, nơi có nhiều trang trại nhất toàn xã. 

Trả lời: Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND xã đã mời các hộ có trang 

trại chăn nuôi tập trung về làm việc và ký cam kết bảo đảm môi trường, đồng thời 

thành lập đoàn kiểm tra đến tận trang trại  để chấn chỉnh, tuy nhiên vẫn có một vài 

trang trại chấp hành chưa nghiêm túc, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan chức  

kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính 2 trang trại với số tiền 7,7 triệu đồng. Đồng thời, 

hiện nay đang liên hệ với Trung tâm quan trắc trực thuộc sở Tài nguyên môi trường về 

lấy mẫu quan trắc của tất cả các hộ chăn nuôi trang trại trên địa bàn để làm cơ sở đánh 

giá. Sau khi có kết quả quan trắc sẽ làm việc, kiểm tra, chấn chỉnh để đảm bảo môi 

trường trong chăn nuôi . 

Câu 10. Đề nghị UBND xã quan tâm đến vệ sinh môi trường-tuyến kè, hiện tại 

một số nơi cây cối um tùm hai bên tuyến kè Sông Rác, vừa ảnh hưởng đến thân kè và 

ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường. 

Trả lời: Từ năm 2021, Ủy ban nhân dân xã đã có buổi làm việc và giao ranh 

giới cho các thôn để bảo vệ, duy trì dọn dẹp vệ sinh tuyến kè sông rác nhằm đảm bảo 

mỹ quan và vệ sinh môi trường, tuy nhiên một số thôn thực hiện chưa nghiêm túc, 

chưa duy trì được lao động dọn dẹp vệ sinh thân kè và các tuyến đường dọc bờ kè 

theo định kỳ, thậm chí một số thôn như Quang Trung 1, Quang Trung 2, còn để nhân 

dân tự ý đưa cỏ trồng trên thân kè, Ủy ban nhân dân xã đã thành lập tổ công tác trực 

tiếp về kiểm tra và giao trách nhiệm cho các hộ vi phạm tự dời dọn, trả lại mặt bằng 

cho thân kè. Thời gian tới yêu cầu các thôn thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhân dân 

không được tự ý đưa các loại các trồng trông trên hàng lang và thân kè, đồng thời duy 

trì lao động, dọn dẹp vệ sinh môi trường các tuyến đường kè.  

Câu 11. Đề nghị UBND xã đánh giá thực trạng chăn nuôi trên địa bàn để ban 

hành chính sách tạo điều kiện cho nhân dân phát triển chăn nuôi, trâu, bò trên địa 

bàn đặc biệt là tạo điều kiện để các hộ được chuyển mô hình chăn nuôi, từ vườn hộ ra 

đồng tạo điều kiện để nhân dân có điều kiện đầu tư, chăn nuôi, đồng thời giảm thiểu ô 

nhiểm môi trường trong khu dân cư. 

Trả lời: Những năm qua UBND xã đã ban hành nhiều đề án khuyến khích phát 

triển, sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó đã có nhiều chính sách để 

cải tạo chất lượng đàn bò như hỗ trợ các mô hình chăn nuôi bò lai với quy mô trên 5 

con, hỗ trợ phối tinh để lai hóa đàn bò đã có một số mô hình mang lại hiệu quả như 

mô hình của anh Phạm Bá Quỳnh – thôn Hà Văn, mô hình anh Nguyễn Duy Thùy – 

thôn Lạc Thọ… Tuy nhiên việc cải tạo chất đàn bò qua phối tinh nhân tạo chưa mang 

lại hiệu quả, tỷ lệ me lai ra đời hàng năm đạt còn thập… trước thực trạng đó, năm 

2022 UBND xã đã ban hành Chính sách cải tạo đàn bò bằng việc mua một số đực 

giống về để lai hóa trực tiếp  nhằm đảm bảo tỷ lệ đậu thai cho các me lai ra đời.  

Câu 12. Đề nghị UBND xã bổ sung, nâng cấp đường điện thắp sáng ở khu vực 

cầu chợ Biền và duy trì điện đỏ suốt đêm, tránh tình trạng điện tắt trước 4h30 phút, 



vừa qua người dân đi thể dục thấy một số hộ dân lợi dụng trời tối đứng trên cầu vứt 

rác xuống sông bừa bãi. 

Trả lời: Hệ thống điện thắp sáng tại khu vực trung tâm xã, đặc biệt là Cầu chợ 

biền đã được đầu tư, xây dựng từ năm 2015, đến nay cần được cải tạo và nâng cấp, 

UBND xã đang xây dựng Kế hoạch nâng cấp, cải tạo tuyến đường Trung – Lạc trong đó 

có hạng mục đường điện thắp sáng, tuy nhiên thời gian qua một vài điểm bóng bị hỏng, 

UBND xã đã cho lắp bổ sung, đảm bảo điện chiếu sáng qua khu vực cầu chợ biền.   

Câu 13. Đối với các hộ đã được nhà nước đền bù đất khi có dự án đi qua hoặc thu 

hồi đất để bán đấu giá, đã được đền bù thì sau này có được chia lại ruộng nữa không. 

Trả lời: Theo quy định của Luật đất đai thì khi nhà nước đã thu hồi đất vĩnh 

viễn và đã đền bù thì sau này chia lại sẽ không được chia nữa.  

 Câu 14. Tuyến mương thoát nước ở cụm 5 thôn Quang Trung 1, một số hộ đã 

lấn chiếm hành lang mương thoát nước thôn không giải tỏa được. Đề nghị UBND xã 

cho cán bộ địa chính về khảo sát phối hợp cùng cán bộ thôn căn cứ bìa đất để cắm 

mốc giải tỏa hành lang  mương thoát nước và cống tại cổng Anh Hậu. 

Trả lời: Sau khi được công nhận về dịch khu dân cư kiểu mẫu vào cuối năm 

2021, 6 tháng đầu năm 2022, Thôn Quang Trung 1 tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để nâng 

cao chất lượng các tiêu chí, trong đó đã vận động một số hộ dân ở cụm 4, cụm 5 phá 

bỏ tường rào, giải tỏa hành lang đảm bảo, đồng thời đã lắp thêm cống và thi công hệ 

thống mương thoát nước tại cụm 5 đảm bảo yêu cầu. 

 Câu 15. Tuyến mương thoát nước đoạn từ ngọ Anh Tính ra đến kè Sông Rác ở 

Hoa Thám có nhiều Đoạn bị chèn nhỏ lại, gây cản trở tiêu thoát nước và ngập úng và 

tuyến mương từ ngọ Anh Hậu đến ngọ Ông Thiềm ở Hưng Đạo thường xuyên gây ô 

nhiễm môi trường. Đề nghị UBND xã cần kiểm tra và khắc phục. 

 Trả lời: Từ đầu năm 2022, ủy ban nhân dân xã đã thành lập tổ công tác chỉ đạo 

xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thôn Hưng Đạo, Hoa Thám  và giao cho tổ công tác 

khảo sát để triển khai và sẽ có phương án khắc phục trước mùa mưa bão sắp tới. 

Câu 16. Thời gian qua UBND xã đã quy hoạch đất bán  đấu giá xứ trột phuốc 

tại đường Trung Lạc – thôn Yên Lạc, khi làm đường máy múc sâu, rộng nên hiện nay 

nước chảy ngập làm đường  xuống cấp, đề nghị làm hệ thống mương thoát nước hai 

bên hai bên để nhân dân đi lại  sản xuất được thuận tiện. 

Trả lời: Tiếp thu ý kiến đề xuất của cư tri, UBND xã đã tiến hành kiểm tra và 

nhận thấy mương thoát nước ở vùng Trọt Phốc thôn Yên Lạc sau khi cho máy múc để 

khơi thông vẫn đảm bảo tiêu thoát nước bình thường, không ảnh hưởng đến sản xuất của 

người dân. Đồng thời, hiện nay UBND xã đã cho thiết kế hu hạ tầng đất ddaaus giá có 

đường, mương thoát nước đảm bảo quy chuẩn và sẽ hoàn thành trong năm 2022.  

Câu 17. Đề nghị UBND có kế hoạch làm đường và mương thoát nước xứ động 

gát (mới). Trước đây UBND xã đã quy hoạch bán đấu giá  nhưng chưa quy hoạch làm 

đường và mương thoát nước.   

Trả lời:  Vùng quy hoạch động gát thôn Yên Lạc đã được quy hoạch hệ thống 

đường, mương thoát nước, tuy nhiên hiện nay nhân dân chưa  có nhu cầu làm nhà ở 

nên UBND xã chưa có kế hoạch đầu tư, xây dựng , khi nào xét thấy cần thiết thì 

UBND xã sẽ xem xét đầu tư xây dựng 



Câu 18. Đề nghị giải tỏa tuyến hành lang trước cổng trường tiểu học để đảm 

bảo an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh khi đưa, đón con đi học. 

Trả lời: Hành lang giao thông trước cổng trường Tiểu học không vướng mà 

thường bị ách tắc do mỗi khi đến giờ tan trường phụ hunh học sinh đến đón con không 

phân luồng nên thường gây ách tắc giao thông trong khoảng thời gian gần 1 tiếng khi 

tan trường, việc này UBND xã đã giao nhà trường hướng dẫn phân luống đưa đón học 

sinh cho đảm bảo.  

 Câu 19. Hiện nay hệ thống Camara an ninh tại các điểm lắp đặt ở các thôn có 

một số điểm hoạt động không có hiệu quả không trích xuất được khi có các đối tượng 

trôm cắp, câu chó có một số điểm đã có Camara lắp đặt nhưng không hoạt động đề 

nghị UBND xã có giải pháp khắc phục. 

 Năm 2020, hệ thống camara an ninh được lăp đặt với 38 mắt để góp phần phát 

hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và truy vết khi cần thiết, tuy nhiên, sau 

khi lắp đặt do sự cố nên hầu hết các mắt camara bị hư hỏng không còn hoạt động, hiện 

tại UBND xã đã hợp đồng với đơn vị thi công mới để khắc phục. 

 Câu 20. Công tác đài truyền thanh thời gian qua có một số buổi truyền thanh đang 

còn thiếu, khi các ban nghành gửi bài tuyên truyền chưa tuyên truyền kịp thời. Các buổi 

tuyên truyền quyên góp ủng hộ của MTTQ xã đang còn ít. Đề nghị UBND xã tăng cường 

công tác chỉ đạo để đài truyền thanh hoạt động có hiệu quả và kịp thời hơn. 

 Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cư tri, ủy ban nhân dân xã đã tiến hành kiện toàn 

Ban biên tập, sữa đổi quy chế hoạt động của đài nên đến nay hoạt động của Đài truyền 

thanh xã đã được duy trì đảm bảo.   

 Câu 21. Việc rà soát hộ trung bình trong thời gian qua chưa đúng với hướng 

dẫn, thực hiện chưa  đảm bảo sự công bằng, có hộ có điều kiện kinh tế, nguồn thu 

nhập khá thì được xét hộ trung bình, bên cạnh đó có những hộ khó khăn thì không 

được xét để hỗ trợ mua bảo hiểm y tế. 

 Trả lời: Việc rà soát, bình xét hộ nghèo, cận nghèo, hộ trung bình đã được UBND 

xã triển khai đúng quy trình, trong đó giao Ban công tác MT thôn tổ chức họp, rà soát 

công khai đúng quy trình và chịu trách nhiệm trước UBND xã về danh sách rà soát…  

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết những đề xuất, kiến nghị của cử tri tại kỳ 

họp thứ 2, HĐND xã Khoá XX. Các ý kiến chưa được giải quyết, hoặc giải quyết chưa 

dứt điểm, UBND xã tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn có liên quan tiếp tục giải 

quyết để cơ bản đáp ứng được các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng mà cử tri và nhân 

dân quan tâm. 
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